

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phần mềm đã trở thành một kênh thông tin chính thống, hấp dẫn và bổ ích đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong khai thác thông tin, học tập nghị quyết và sinh hoạt đảng; giúp cấp ủy cấp trên có thể kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức cơ sở đảng cấp dưới; thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Thái Bình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Tỉnh ủy Đồng Nai trong quá trình triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử".

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá cao quyết tâm của Tỉnh ủy Thái Bình trong triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử", khẳng định đây là phần mềm rất hữu ích góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí trân trọng cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã chia sẻ kinh nghiệm, làm căn cứ để đoàn công tác báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và mong muốn khi Tỉnh ủy Đồng Nai triển khai ứng dụng phần mềm sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực của Tỉnh ủy Thái Bình.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

về vang, tập hợp, đoàn kết các lực lượng để thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. MTTQ các cấp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tập trung phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thay mặt đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận toàn tỉnh, đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và

khẳng định MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống về vang 92 năm qua của MTTQ Việt Nam, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân.

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 Nâng công suất chạy thử vượt trần

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, ngày 16/11, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã vận hành nâng công suất tổ máy số 1 chạy thử ở mức tải 602MW, vượt công suất phát điện tối đa theo thiết kế thành công. Đây là kết quả đáng mừng khẳng định trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm của cán bộ, công nhân đáp ứng nhiệm vụ vận hành nhà máy nhiệt điện than công suất lớn và chứng minh chất lượng thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện lực

dầu khí Thái Bình 2, tiến độ tổng thể xây dựng, lắp đặt, kiểm tra, vận hành đạt 97,11%. Các hạng mục chính trên công trường như hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng công suất cho tổ máy số 1. Ngoài ra, các hạng mục: trạm bơm nước hồi từ bãi thải tro xỉ, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống máy nghiền than, hệ thống khử NOx, hệ thống khử lưu huỳnh... đều đang trong quá trình chạy thử, tối ưu. Đối với tổ máy số 2, đơn vị tổng thầu và các

nhà thầu đang tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chỉnh để hướng đến mốc hòa điện bằng than lần đầu. Hiện nay, dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

2 đang bước vào giai đoạn rất thách thức khi vẫn phải hoàn thiện công tác xây dựng, lắp đặt và vừa phải tổ chức công tác chạy thử nghiệm thu đối với các

tổ máy, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn vận hành thương mại vào cuối năm 2022.

KHẮC ĐUẤN



Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gấp rút hoàn thiện các khâu cuối cùng để vận hành thương mại vào cuối năm 2022.

VŨ THƯ Tích cực giải phóng mặt bằng xây dựng đường vành đai phía Nam



Đồng họ Nguyễn Phúc, thôn Nê Châu, xã Hòa Bình (Vũ Thư) tiến hành di dời phần mộ, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường vành đai phía Nam.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu gang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Phần lớn mặt bằng thực hiện dự án thuộc huyện Vũ Thư. Thời gian qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án.

Dự án qua địa bàn huyện Vũ Thư có chiều dài tuyến đường 6,15km, tổng diện tích đất quy hoạch trên 42ha, trong đó có 33,9ha đất nông nghiệp, 1,1ha đất ở, còn lại là đất công cộng. Dự án ảnh hưởng đến 930 hộ dân thuộc 6 địa phương: thị trấn Vũ Thư, các xã Hòa Bình, Tự Tân, Bách Thuận, Song An, Trung An và cần di dời hơn 900 ngôi mộ. Ông Nguyễn Bá Lạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Xác định GPMB dự án này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các ngành, đoàn thể, địa phương vào cuộc triển khai thực hiện. Huyện thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tiến độ GPMB chi

tiết, hàng tuần họp nắm bắt tình hình và đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị chuyên môn phối hợp, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện GPMB.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành phổ biến cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB tới người dân; thông báo thu hồi đất; phê duyệt phương án điện tích đất trồng màu, ao nuôi cá của 152 hộ dân; 454 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao 13ha mặt bằng, trên tuyến đường 2,5km để thi công dự án. Đối với phần kiểm đếm nhà và tài sản trên đất thổ cư, xã Hòa Bình đạt 6/6 hộ dân; xã Tự Tân đạt 32/34 hộ dân, xã Song An chưa kiểm đếm được do còn một số vướng mắc. Đã kiểm đếm được 152/168 ngôi mộ có chủ được xây dựng kiên cố; xã Tự Tân đang quy hoạch khu nghĩa trang phục vụ công tác di chuyển mộ; xã Hòa Bình di chuyển xong các ngôi mộ có chủ. Huyện đang tiến hành các bước quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ khu tái định cư. Đến nay dự án đã bắt đầu được triển khai thi công tại 100% xã, thị trấn có tuyến đường đi qua.

Những ngày này, tranh

quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để gia đình an tâm về tư tưởng và sớm ổn định cuộc sống" - bà Thơm chia sẻ.

Ông Bùi Hoàng Quốc Việt, Quyền Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Ngoài tuyên truyền thường xuyên để nhân dân nắm rõ chủ trương, cơ chế, chính sách, xã huy động đội ngũ cán bộ xã, thôn tích cực làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Những phần việc khó, xã chủ động phối hợp với tỉnh, huyện để tháo gỡ, xử lý kịp thời. Nhờ sự ủng hộ tích cực của người dân và chủ động của cấp ủy, chính quyền, đến nay công tác GPMB tại xã rất thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Mạnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Vũ Thư cho biết: Khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ dân hai xã Tự Tân và Song An còn băn khoăn, chưa thống nhất với vị trí quy hoạch tái định cư; công tác quy hoạch, xây dựng nghĩa trang mới phục vụ di chuyển mộ ở một số xã còn khó khăn về quỹ đất, kinh phí. Từ nay đến cuối năm 2022, Trung tâm tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân. Khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm, lập, công khai phương án bồi thường hỗ trợ đất ở, tài sản, vật kiến trúc, mồ mả trên đất; lập phương án dịch chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật; hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch khu tái định cư và đẩy nhanh tiến độ di chuyển mồ mả. Thời điểm cuối năm, các ngành, địa phương có nhiều nhiệm vụ phải giải quyết; tuy nhiên, huyện Vũ Thư quyết tâm bảo đảm tiến độ GPMB dự án đường vành đai phía Nam theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến tháng 6/2023 hoàn thành GPMB trên toàn tuyến, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

QUYNH LƯU

Thấy nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) đứng trước bể tắc trong khâu tiêu thụ bí đỏ, bí xanh vụ đông, hàng trăm tấn nông sản có thể bị hư hỏng nếu không bán kịp thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nhanh chóng vận động hội viên hỗ trợ tiêu thụ cho bà con. Sự chia sẻ kịp thời của các doanh nhân, doanh nghiệp mang tới niềm vui cho nông dân và giúp địa phương duy trì tổ chức phát triển cây vụ đông.

Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của xã Đông Xá, bà con nông dân tập nập thu hoạch bí đỏ, bí xanh. Thời tiết vụ đông năm nay thuận lợi nên cây bí phát triển tốt, cho nhiều quả. Theo bà con nơi đây, bình quân mỗi sào bí cho năng suất 6 - 7 tạ quả. Bà Trần Thị Thanh Hoài, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Đông Xá cho biết: Vụ đông năm nay toàn xã có hơn 180ha cây vụ đông, trong đó có hơn 100ha bí các loại. Hiện đang vào thời kỳ cao điểm thu hoạch bí, mỗi ngày nông dân thu về từ 9 - 12 tấn quả; ước tính năm nay bà con thu được khoảng trên 150 tấn bí các loại.

Chưa kịp hưởng niềm vui được mùa, bà con nông dân xã Đông Xá đã phải lo việc tiêu thụ và giá rơi thê thảm. Bà Hà Thị Thắm, thôn Đông Bình Cách chia sẻ: Vụ này nhà tôi trồng 7 sào bí. Đầu vụ thu hoạch, bí bán được giá 5.000 đồng/kg ai cũng mừng, nhưng được 1 - 2 tuần thì giá bắt đầu giảm. Đỉnh điểm là tuần đầu tháng 11, thương lái ép giá xuống còn 2.500 đồng/kg, nếu bán cho họ thì chúng tôi không có tiền công lao động mà không bán, để lâu bí hỏng thì đổ đi còn mất cả vốn đầu tư giống, phân bón. Buồn vì giá thấp đã đành, chúng tôi còn lo không bán được vì thương lái thu mua số lượng thấp. Còn chị Mai Thị Ngoan, thôn Tây Bình Cách thì cho biết: Gia đình tôi trồng 1 mẫu bí các loại. Riêng tiền phân bón từ đầu vụ đến nay đã chi hết hơn 4 triệu đồng. Chúng tôi rất lo không tiêu thụ được, quả để già cây bị sẽ nhanh già cỗi, bị thất thu thì vụ tới không có tiền để đầu tư nữa.

Tim hiểu nguyên nhân dẫn đến tình cảnh được mùa, mất giá và khó tiêu thụ nông sản, Giám đốc HTX Trần Thị Thanh Hoài giải thích: Một phần là thời tiết thuận lợi, các loại rau

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản

màu vụ đông cho sản lượng cao nên nhu cầu tiêu dùng đối với loại bí quả giảm. Song, nguyên nhân chính là có tình trạng tiêu thụ bất tay nhau thao túng thị trường để ép giá bà con nông dân. Khi vụ đông nông dân phát triển cây bí vụ đông, HTX SXKD DVNN xã Đông Xá đã hợp đồng với một số doanh nghiệp chế biến, kinh doanh bao tiêu cho bà con theo giá thỏa thuận. Tuy nhiên, đầu vụ thu hoạch một số tiểu thương nâng giá cao để tranh giành mua, nhiều bà con ham lợi trước mắt bán cho thương lái, không bán cho HTX dẫn đến phá vỡ hợp đồng cung ứng. Doanh nghiệp không thu mua nên sản lượng vượt khả năng nhu cầu của tiểu thương và họ gây sức ép về giá.

Trước tình hình khó khăn trong khâu tiêu thụ, cấp ủy, chính quyền, HTX SXKD DVNN xã Đông Xá đã nhanh chóng tìm giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh giải thiếu nông sản, kêu gọi tiểu thương trong và ngoài xã đến thu mua, địa phương đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mời gọi các doanh nghiệp "giải cứu" nông sản giúp bà con nông dân. Ông Nguyễn Quang Thường, Chủ tịch UBND xã Đông Xá cho biết: Được sự chung tay vào cuộc của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ngay trong ngày 16/11, chúng tôi đã

giúp bà con nông dân tiêu thụ được gần 20 tấn bí các loại với giá trị gần 60 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục mua giúp bí cho bà con đến hết vụ đông năm nay, nông dân ai cũng phấn khởi.

Chỉ sau 2 ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã vận động được hơn 10 doanh nghiệp có bếp ăn tập thể công nhân hưởng ứng mua bí của nông dân xã Đông Xá. Tiêu biểu như Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort mua 3 tấn, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng mua 3 tấn, Công ty Cổ phần Sợi Trà lý mua 2 tấn, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ mua 2 tấn, Công ty TNHH Bao bì Hương Sen mua 2 tấn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình mua 2,5 tấn, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed mua 1 tấn, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình mua 1 tấn... Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort chia sẻ: Bà con nông dân một nắng hai sương vất vả làm lụng từ 2 - 3 tháng mới được thu hoạch cây màu vụ đông. Thấy bà con có nguy cơ bị thiệt hại vì giá nông sản thấp và khó tìm được đầu ra chúng tôi rất xót xa nên đã chung tay

hỗ trợ bà con tiêu thụ, nhất định không để công sức, tiền bạc của bà con nông dân đổ xuống sông, xuống biển.

Điều đáng mừng là ngay sau khi các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân xã Đông Xá, giá thị trường bí đỏ, bí xanh của bà con lại có dấu hiệu tăng lên và nhiều tiểu thương ở cả trong, ngoài xã đến tận ruộng thu mua cho bà con. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quang Thường cho biết thêm: Qua đợt hỗ trợ tiêu thụ nông sản này, chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp chế biến, sản xuất trực tiếp ký hợp đồng mua bán với bà con nông dân hoặc thông qua đợt mới HTX, hạn chế mua qua thương lái để giảm chi phí khâu trung gian vừa có lợi cho doanh nghiệp vừa có lợi cho nông dân. Chúng tôi cũng hy vọng bà con nông dân thấy rõ được những tác hại của việc làm ăn chộp giật, tham lợi trước mắt mà đánh mất lợi ích lâu dài khi thực hiện hợp đồng sản xuất, cung ứng nông sản cho doanh nghiệp có ký kết bao tiêu. Bên cạnh đó, bà con cũng nên tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hóa quy mô lớn đủ điều kiện cung ứng nông sản cho doanh nghiệp, có như vậy thì sản xuất nông nghiệp mới cho hiệu quả cao và bền vững.

HÀ THANH



Ngay sau khi các doanh nghiệp ủng hộ tiêu thụ nông sản cho nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng), giá bí ở đây tăng trở lại, nhiều tiểu thương đến thu mua bí cho bà con tại ruộng.